

# การประกาศพระกิตติคุณในวันคริสต์มาส

ศจ.สมเกียรติ กิตติพงศ์

## ศิษยาภิบาลคริสตจักรสามัคคีธรรม

คริสต์มาสเป็นโอกาสทองของคริสตจักรในการประกาศพระกิตติคุณเพราะกำลังเป็นที่สนใจของคนไทย

อาจารย์โรเบิร์ตได้ขอให้ผมเขียนเรื่องนี้ เพราะคริสตจักรสามัคคีธรรมได้จัดวันคริสต์มาสแบบประกาศ และปีกลายมีคนนอกมาร่วมงานประมาณ 2,000 คน เราเชิญอาจารย์เวน ลู๊ก มาเทศนา มีคนออกมารับเชื่อและขอการรักษาให้หายโรคประมาณ 300 คน

ความจริงเราจัดคริสต์มาส เป็นการฉลองภายในมาหลายปี แม้จะมีการเชื้อเชิญบุคคลภายนอกบ้างก็ไม่มากนัก เพราะห้องประชุมเราไม่กว้างจนกระทั่งปี 1985 เราได้ปรึกษากันในคณะกรรมการของคริสตจักรและตัดสินใจว่าจะไม่ยอมให้ตัวอาคารโบสถ์จำกัดโอกาสของบุคคลภายนอก เพื่อนฝูงญาติพี่น้องของสมาชิกสมควรจะได้ยินได้ฟังพระกิตติคุณในวันคริสต์มาส อาคารโบสถ์ของเราจนได้เต็มทีในตอนนั้นประมาณ 200 คน เรามีสมาชิก 70-80 คน เราได้อธิษฐานและได้ตั้งเป้าหมายว่าจะจัดคริสต์มาสที่สนามจอดรถเพื่อเตรียมรับคน 500 คน โดยเชิญเพื่อนฝูงมิตรสหายและทุกคนที่เรารู้จัก ที่ยังไม่เป็นคริสเตียน เจตนาของเราคือเพื่อประกาศพระกิตติคุณ พระเจ้าทรงหนุนความเชื่อของเราอย่างมาก ทรงโปรดให้มีคนร่วมงาน 650 คน คุณหมดปรีดาโมทนาพระคุณเทศนาซึ่งมีคนออกมาต้อนรับพระเยซู 40-50 คน เหตุที่ผมพูดว่าพระเจ้าทรงหนุนความเชื่อของเราอย่างมากก็เพราะเรารู้ดีว่าเรามีสมาชิกเพียง 70-80 คน และโสตถ์ของเราที่ตั้งอยู่ในซอยกลางทุ่งชานเมืองการเชิญคนนอกสัก 100 คนมาฟังพระกิตติคุณที่โบสถ์นั้นยากแค่ไหน ปี 1986 เราจึงทบทวนผังโบสถ์ขยายห้องและเตรียมรับคนมากขึ้น พระเจ้าได้ทรงโปรดให้สมาชิกของเรามากขึ้นเกินเพดานร้อยในปีนั้น จากปี 1985 เราที่ตั้งใจจัดคริสต์มาสในรูปแบบของการประกาศ โดยเชิญคนมากขึ้นทุกปี ปี 1986 มีคนมาร่วมประมาณ 950 คน ปี 1987 มีคนมาประมาณ 1,500 คน และปี 1988 คือปีกลายมีคนมาร่วมฉลองคริสต์มาสประมาณ 2,000 คน เต็มลานสนามจอดรถ

ผมคิดว่าไม่มียุคใดสมัยใดที่คนไทยเราให้ความสนใจวันคริสต์มาสเท่ากับสมัยปัจจุบัน ภาพพจน์ของวันคริสต์มาสกำลังน่ารักในสายตาคนไทย อาจเป็นเพราะพระเจ้าทรงจัดเตรียมให้อะไร ๆ ในบ้านเราช่วยโฆษณาวันคริสต์มาสให้เราได้

## 1. โทรทัศน์, วิทยุ และหนังสือพิมพ์

แต่เดิมมาประเทศตะวันตกโดยทั่วไปฉลองคริสต์มาสเป็นประเพณีอยู่แล้ว นับแต่เราสามารถดูข่าวผ่านดาวเทียมก็ปรากฏให้เราเห็นโดยไม่ต้องรอข้ามวัน การฉลองคริสต์มาสในต่างประเทศจึงมักเป็นข่าวให้คนไทยได้รู้เห็นทันอกทันใจ ให้บรรยากาศเดือนธันวาคม เป็นเดือนที่ทั่วโลกกำลังสนใจฉลองวันคริสต์มาสกันอย่างกว้างขวาง ผู้ที่พลาดรายการโทรทัศน์ก็อาจทราบข่าวจากวิทยุ หรือหนังสือพิมพ์ ผมสังเกตว่านักจัดรายการเพลง แม้ไม่ใช่ของคริสเตียนก็นิยมนำเพลงคริสต์มาสมาเปิดในเทศกาลคริสต์มาสในช่วงนี้ถ้าอยากฟังเพลงคริสต์มาสก็สามารถฟังได้จากวิทยุ แม้ไม่มีเทป ส่วนข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์นั้นยังมีน้อยหน่อย ส่วนมากการโฆษณาเอ็กเกริกปรากฏให้เห็นในหน้าโฆษณาของห้างสรรพสินค้ามากกว่า

## 2. ร้านค้า และห้างสรรพสินค้า

ซึ่งกำลังผูกโผล่ขึ้นอย่างดอกเห็ด โดยเฉพาะในกรุงเทพฯช่วยประชาสัมพันธ์เทศกาลคริสต์มาสอย่างกว้างขวาง นับตั้งแต่การตกแต่งร้าน ด้วยข้อความเมอร์รี่คริสต์มาส... สีเขียวแดงด้วยรูปกวางเรนเดียร์ ระฆังซานตาคลอสตาแก่ใจดี และต้นคริสต์มาสพร้อมกับการเปิดเพลงคริสต์มาสเสียงกระหึ่มมาตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม ทำให้ลูกค้าที่เข้าไปซื้อของรู้ได้ล่วงหน้าเป็นเดือน

ในการจัดรายการคริสต์มาส ที่คริสตจักรเรามักแบ่งเวลาออกเป็น 3 ช่วง

ช่วงแรก เป็นช่วงที่เรารับประทานอาหารสังสรรค์ พูดคุยทำความรู้จักกัน

ช่วงที่ 2 เป็นช่วงที่เราสอนเพลงและเทศนา ก่อนถึง

ช่วงที่ 3 รายการบันเทิง

ผมสังเกตว่าคนใหม่หลายคนแม้จะมาโบสถ์เป็นครั้งแรก มักร้องเพลงคริสต์มาสเป็นอยู่ก่อนแล้ว เขาร้องยามราตรีศรีหรรษาได้อย่างรวดเร็ว ถามว่าเขาฝึกมาจากไหนส่วนมากก็บอกว่าเคยได้ยินจากวิทยุ หรือไม่ก็จากห้างสรรพสินค้า

## 3. โรงเรียน บริษัท และธนาคาร

มีบทบาทช่วยประชาสัมพันธ์คริสต์มาสยิ่งกว่าในยุคใด ผมไม่ได้หมายถึงโรงเรียนคริสเตียนหรือบริษัทของคริสเตียนซึ่งมีการฉลองอยู่แล้ว หลักสูตรการสอนแผนใหม่ของโรงเรียน ครูปรารถนาให้นักเรียนได้เรียนรู้จากของจริงที่ไม่เสียหาย เมื่อสอนเรื่องนมก็พานักเรียนไปเยี่ยมบริษัทผลิตนมสด นี่เป็นเหตุที่เรามักมีนักเรียนจากหลายโรงเรียนมาเยี่ยมเราช่วงคริสต์มาส หาข้อมูลเรื่องคริสต์มาสตามที่ครูต้องการยิ่งกว่านั้นท่านอาจไม่เชื่อก็ได้ มีโรงเรียนและบริษัทไม่น้อยที่จัดงานฉลองคริสต์มาส ทั้ง ๆ ที่ผู้

จัดไม่มีใครเป็นคริสเตียนสักคน ผมเองเคยได้รับเชิญไปร่วมฉลองคริสต์มาสที่เขาจัดของเขาามาทุกปี ตกแต่งอาคารด้วยสายรุ้งจับฉลากของขวัญร้องเพลงจึงเกิดเบลซานตาคอสกัมมิ่งทูทาวน์ โดยคนร้องไม่รู้เลยว่าคริสต์มาสคืออะไร และที่ผมสังเกตอีกประการหนึ่งคือมีธนาคารบางแห่งบรรจุคริสต์มาสเข้าไปในวันหยุด 20 วันของเขาด้วย

#### 4. บัตรอวยพร

ไม่มีสิ่งใดที่ผมทิ้งในการจัดเตรียมของพระเจ้าเท่ากับบัตรอวยพร ธันวาคมเป็นเดือนที่คนไทยกำลังเตรียมฉลองปีใหม่คนไทยเรานิยมส่ง ส.ค.ส. ไปให้คนที่เรารัก นับถือในเทศกาลนี้ คริสต์มาสห่างจากปีใหม่เพียงสัปดาห์เดียวเท่านั้นและสิ่งที่ผมสังเกตคือบัตรอวยพรคริสต์มาสและปีใหม่ที่น่าติดตามร้านค้า ไม่ว่าจะพิมพ์มาจากนอกหรือในประเทศ แยกคริสต์มาสออกจากปีใหม่มากที่สุด อยากอวยพรคริสต์มาสก็ต้องแถมปีใหม่ด้วย อยากอวยพรปีใหม่ก็แถมประชาสัมพันธ์คริสต์มาสไปในตัว

ความจริงยังมีอีกหลายสิ่งที่จะช่วยประชาสัมพันธ์วันคริสต์มาส แต่ผมขอยกมาเพียงเท่านี้ มีผู้พูดว่าถ้าจะประชาสัมพันธ์อะไรให้ได้ผล ท่านต้องใช้สื่อ 4 ทางเป็นอย่างน้อยถ้าหลักนี้เป็นความจริง เราต้องขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงปูทางไว้มาก ผมคิดว่าเราน่าจะฉวยโอกาส น้ำขึ้นแล้วเราควรรีบตัก

ว่ากันตามความจริง แม้จะมีการประชาสัมพันธ์วันคริสต์มาสกันอย่างกว้างขวางก็ตาม น่าสังเกตว่าคนไทยยังไม่เข้าใจเลยว่าคริสต์มาสสำคัญอย่างไร พระเยซูคือใครและพระองค์ทรงเกี่ยวข้องกับตัวของเขาอย่างไร พวกกันตรง ๆ ก็คือเขายังไม่เข้าใจพระกิตติคุณ ไม่รู้ว่าพระเยซูเสด็จมาบังเกิดในโลกก็เพื่อช่วยเขาให้รอดบาป หลายคนเข้าใจว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของศาสนาคริสต์ เป็นวันตรุษฝรั่งที่ชาวคริสต์เขาฉลองกัน แจกของขวัญ ร้องเพลงจุดเทียนตีระฆัง ตกแต่งต้นคริสต์มาส และมีซานตาคลอสตาแก่ใจดีมาแจกของขวัญเด็ก ๆ ที่รู้มากกว่านั้นหน่อยก็เข้าใจว่าเป็นวันประสูติของพระเยซู ศาสดาของคริสต์ศาสนาหลายคนอยากรู้ แต่เขาจะรู้ได้อย่างไร ถ้าคริสเตียนใช้โอกาสทองในวันคริสต์มาสนี้ฉลองกันเองภายในเท่านั้น

#### ในการจัดคริสต์มาส เป็นการประกาศพระกิตติคุณ ผมพบว่าเกิดผลดีหลายประการ

- (1) นำให้หลายคน กลับใจรับเชื่อพระเจ้าในวันนั้น โดยเฉพาะคนที่เราเคยพูดคุยเป็นพยานมาก่อน
- (2) เป็นการหว่านพระกิตติคุณให้คนที่ไม่รู้ได้รู้ได้เข้าใจ ความรักและข่าวดีเรื่องความรอด
- (3) เป็นการสร้างความสัมพันธ์กับคริสตจักร หลายคนไม่ไปโบสถ์ไม่รู้จักโบสถ์เขาก็มีโอกาสเริ่มมาในวันคริสต์มาส ถ้าเขามาครั้งหนึ่งได้ เขาก็มาครั้งที่ 2 ได้ง่ายขึ้น

(4) สร้างความสุขความอิ่มใจให้แก่คริสตสมาชิกของเราทั่วหน้ากัน ผมเห็นว่านี่คือ วัตถุประสงค์ที่พระเยซูเสด็จเข้ามาในโลกเพื่อช่วยคนบาปให้รอด เมื่อเราจัดคริสต์มาสเป็นงานประกาศเรากำลังทำตามวัตถุประสงค์ของคริสต์มาสเป็นงานประกาศเรากำลังทำตามวัตถุประสงค์ของคริสต์มาสจริง ๆ เราอิ่มใจแม้จะเหน็ดเหนื่อยกันอย่างมากก็ตาม

(5) สร้างนิมิตใจให้แก่คริสเตียนในการประกาศพระกิตติคุณอย่างกว้างขวาง